



นางสาวศิริพร บุญชู

- นิสิตเก่าคณะเกษตร มก. รุ่นที่ ๓๗
- ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และตรวจสอบมาตรฐานหม่อนไหม

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.	วุฒิการศึกษา	สถาบันการศึกษา	ประเทศ
๒๕๒๔	วท.บ. (เกษตรศาสตร์)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ไทย
๒๕๓๙	M.S. (Agricultural Science)	The University of Queensland	ออสเตรเลีย

นางสาวศิริพร บุญชู เป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านใหม่เป็นอย่างมาก ท่านได้ดำเนินโครงการในการส่งเสริมและพัฒนางานด้านใหม่ไทย เช่น โครงการในการพัฒนาการแข่งขันของไทยในเวทีการค้าโลก โครงการบริการและติดตามผลการใช้เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสินค้าไหมไทยภายใต้เครื่องหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น การสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในการประกอบการเกี่ยวกับไหมไทย เช่น โครงการวิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนามาตรฐานกระบวนการผลิต ให้ได้รับการปกป้องคุ้มครอง และอนุรักษ์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อมาได้ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญานำเส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสานขึ้นทะเบียน ทำให้ไหมไทยเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ โครงการธนาคารเชื้อพันธุกรรมไหมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ท่านได้ส่งเสริมความหลากหลายทางพันธุกรรม และอนุรักษ์ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหม่อนไหมให้เป็นที่ประจักษ์ นอกจากนั้น ยังมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาเกี่ยวกับหม่อนไหม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนหนึ่งกับการแลกเปลี่ยนความรู้กับอีกชุมชนหนึ่งเพื่อเพิ่มความมั่นคงในการเรียนรู้เกี่ยวกับหม่อนไหมต่อไป อนึ่งโครงการที่จัดว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ท่านได้ริเริ่มคือ โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (หม่อนไหม) เป็นการยกระดับการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้าหม่อนไหมให้เข้าสู่มาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นโครงการหนึ่งทางสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM) ได้ให้การรับรองแก่กลุ่มเกษตรกร อ.พริ้ว จ.เชียงใหม่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากผลงานของนางสาว ศิริพร บุญชู ที่ได้ทำไว้ซึ่งก่อให้เกิดผลสำเร็จแก่เกษตรกร นับเป็นผลมาจากการนำความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในด้านการจัดการหม่อนไหม รวมทั้งมีแนวความคิดสร้างสรรค์ ทำให้นางสาว ศิริพร บุญชู ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน จึงเห็นสมควรประกาศยกย่องและเชิดชูเกียรติให้นางสาว ศิริพร บุญชู เป็นนิสิตเก่าดีเด่นคณะเกษตร ประเภทนักบริหารภาครัฐ/ภาครัฐวิสาหกิจ ที่สมควรถือเป็นแบบอย่างที่ดีสืบไป

